

Số: 10 /CT-UBND

Cần Thơ, ngày 01 tháng 8 năm 2021

HỎA TỐC

CHỈ THỊ

Về tăng cường một số biện pháp cấp bách thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thời gian qua, thực hiện việc giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định; Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể quần chúng, sự đồng lòng, tham gia tích cực của Nhân dân thành phố, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu như: y tế, công an, quân đội, lực lượng tình nguyện,... đã và đang nỗ lực vượt bậc, quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Tuy nhiên, biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm; số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng, nhiều ca bệnh phát hiện ngoài cộng đồng có yếu tố dịch tễ phức tạp, chưa xác định được nguồn lây; việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương còn chưa nghiêm, một vài nơi thiếu sự kiểm tra, giám sát; một bộ phận người dân chưa chấp hành đầy đủ, nghiêm túc yêu cầu giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác, không ra khỏi nơi cư trú nếu không có việc thật sự cần thiết,...; còn có hiện tượng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Công điện số 1063/CD-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ngày 31 tháng 7 năm 2021, với tinh thần "*chống dịch như chống giặc*", "*bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết*", "*ai ở đâu ở đấy*" và đề tập trung ngăn chặn, chủ động phòng, chống, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái "*bình thường mới*", Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể người dân thành phố tập trung cao độ thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau:

1. Về thực hiện giãn cách xã hội

a) Tiếp tục áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ đến 00 giờ 00 phút ngày 16 tháng 8 năm 2021.

b) Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội tại Công văn số 2733/UBND-KGVX ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Tăng cường một số biện pháp cấp bách thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

a) Người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ tuyệt đối không được tự ý di chuyển ra khỏi thành phố cho đến khi hết thực hiện giãn cách xã hội (trừ trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép). Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để người dân của địa phương mình tự ý di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố.

b) Thực hiện triệt để các quy định về giãn cách xã hội, nhất là giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình, không tụ tập đông người, hạn chế tối đa việc di chuyển từ khu dân cư, tổ dân phố, ấp, khu vực, phường, xã, thị trấn, quận, huyện này sang khu dân cư, tổ dân phố, ấp, khu vực, phường, xã, thị trấn, quận, huyện khác; người dân ở yên tại chỗ, không ra khỏi nơi cư trú nếu không có việc thật sự cần thiết.

c) Cấm các phương tiện giao thông (bao gồm người điều khiển và người đi cùng trên phương tiện) từ các tỉnh, thành phố khác vào thành phố Cần Thơ, trừ các trường hợp sau:

- Chở người dân đến các cơ sở khám, chữa bệnh để cấp cứu.
- Người đi thực hiện nhiệm vụ công vụ và lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh (bao gồm phương tiện vận chuyển dụng cụ, thiết bị, hàng hóa, nhân sự phục vụ công tác phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

d) Việc vận chuyển hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện theo Công văn số 3032/UBND-KT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm hoạt động vận chuyển lưu thông, phân phối hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

đ) Mỗi hộ gia đình chỉ cử 01 người đại diện đi mua lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu theo nguyên tắc không quá 3 lần/tuần ở trong phạm vi phường, xã, thị trấn nơi cư trú. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn hướng dẫn cụ thể quy định này và phát phiếu mua hàng hóa theo hộ gia đình, chia khung giờ đi mua để giảm thiểu

tối đa mật độ tiếp xúc giữa người với người, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát.

e) Các cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu,...); ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp (như: công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm,...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh,... được tiếp tục hoạt động với một số yêu cầu sau:

- Chỉ cho phép triển khai, thi công đối với công trình giao thông, xây dựng quan trọng, thật sự cấp bách và bảo đảm thực hiện phương án “*vừa cách ly, vừa thi công*” với yêu cầu “*3 tại chỗ*” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ).

- Ngân hàng, kho bạc, công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa và các đơn vị đang được phép hoạt động chỉ duy trì hoạt động với công suất tối thiểu để cung ứng kịp thời các dịch vụ cần thiết, bố trí nhân sự luân phiên làm việc trực tiếp, bảo đảm thực hiện nghiêm giãn cách; khuyến khích các đơn vị áp dụng phương thức “*3 tại chỗ*” để phòng tránh nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan.

Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì phải tạm dừng hoạt động.

g) Người đang thực hiện cách ly y tế tại các khu cách ly phải tuyệt đối chấp hành quy định, không được ra khỏi phòng và không được tiếp xúc trực tiếp với người khác, trừ trường hợp cấp cứu y tế và các tình huống khẩn cấp khác.

h) Người trong khu vực đang phong tỏa thực hiện nghiêm nguyên tắc “*nội bắt xuất, ngoại bắt nhập*”, thực hiện triệt để người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình; tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh; chỉ được phép ra khỏi nơi cư trú khi có yêu cầu cấp cứu y tế, đi tiêm vắc xin phòng COVID-19, mua nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng bình ổn giá trong khu phong tỏa (sử dụng phiếu mua hàng hóa do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp, đi tối đa không quá 02 lần/tuần), người đi thực thi công vụ và các tình huống khẩn cấp khác. Đối với một số khu vực có nguy cơ rất cao thì từng hộ dân chỉ ở tại nơi cư trú, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nơi cư trú của người dân.

Trong điều kiện phòng, chống dịch cấp bách do biến thể Delta diễn biến rất nhanh, rất nguy hiểm và khó lường, trong khi đó, thành phố còn nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo, nhưng với tinh thần “*bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết*”, “*mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi ngôi nhà, xóm ấp, khu phố là một pháo đài chống*

dịch”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kêu gọi Nhân dân thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát huy tinh thần đại đoàn kết, tự lực, tự cường, chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện việc giãn cách xã hội với tinh thần “*ai ở đâu ở đấy*” và thực hiện nghiêm 5K. Việc thực hiện giãn cách xã hội không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích của cộng đồng và vì sự phát triển của thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

3. Nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành, các địa phương

a) Xác định nhiệm vụ trọng tâm nhất, quan trọng nhất, cấp bách nhất trong thời điểm này là ưu tiên tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phát huy mạnh mẽ những kết quả đã đạt được, kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để làm tốt hơn, hiệu quả hơn công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.

b) Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch; căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và có thể áp dụng các biện pháp với yêu cầu cao hơn, mạnh hơn, chặt chẽ hơn, đồng thời, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo thống nhất. Các địa phương không tự đặt ra các quy định, thủ tục trái với quy định của pháp luật, những gì chưa hợp lý phát sinh từ thực tế thì phải đề xuất sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp để thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố.

c) Chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh, lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân trong khu phong tỏa; tiếp tục các biện pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ cụ thể cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động; thường xuyên rà soát, cập nhật không bỏ sót đối tượng cần cứu trợ, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm và thiếu thuốc chữa bệnh thiết yếu.

d) Nâng cao tinh thần chính quyền phục vụ Nhân dân, ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi nhất về quy trình, thủ tục, hồ sơ để tổ chức, cá nhân đủ tiêu chuẩn kịp thời nhận được các hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Các cơ quan, đơn vị nhà nước tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường sử dụng công nghệ thông tin luân phiên làm

việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: trực chống dịch, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở.

Số lượng người làm việc trực tiếp tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định và không quá 1/3 tổng số người lao động để bảo đảm duy trì các nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của thành phố; riêng lực lượng vũ trang, ngành Y tế bảo đảm 100% quân số.

e) Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong việc điều tra dịch tễ, xét nghiệm và điều trị bệnh nhân COVID-19; không để lây nhiễm cho những người thi hành công vụ, lực lượng tham gia phòng, chống dịch trong các cơ sở khám, điều trị bệnh, trong các khu cách ly và các chốt kiểm soát.

4. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm. Cải tiến năng lực, đẩy nhanh tốc độ truy vết, khai thác hiệu quả thông tin dịch tễ các trường hợp F0, F1 để đưa đi cách ly tập trung nhằm chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh.

b) Chủ động lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 ngẫu nhiên đối với người làm việc ở một số nơi thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, có nguy cơ cao như: cơ sở, hộ kinh doanh lương thực, thực phẩm, ăn, uống; bến xe, các tổ chức tín dụng, công chứng,... và người giao hàng (shipper).

c) Bảo đảm nhu cầu y tế cho người dân thành phố, duy trì hoạt động hệ thống thường trực cấp cứu, xe cứu thương, ôxy y tế, máy thở, máy chụp X quang...; thành lập ngay Trung tâm điều phối bệnh nhân COVID-19 để tổ chức sàng lọc, phân loại F0 theo tình trạng bệnh lý để tập trung điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hạn chế tối đa tử vong; bảo đảm duy trì khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh khác có nhu cầu, không để ai bị bệnh mà không được tiếp cận dịch vụ y tế.

d) Huy động tất cả các nguồn lực y tế, nhất là đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh (không phân biệt công lập và ngoài công lập) để điều trị các ca bệnh nặng, không để bị động, bất ngờ; sớm nghiên cứu, trình phương án thí điểm cách ly F1 tại nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

đ) Xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế đối với tình huống khi có 5.000 người mắc COVID-19 trở lên trên địa bàn thành phố, làm căn cứ cho việc mua sắm, dự trữ, tổ chức lực lượng, đầu tư nguồn lực, trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 05 tháng 8 năm 2021.

e) Tổ chức tiêm chủng hết số lượng vắc xin phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ, bảo đảm đúng đối tượng, khẩn trương, kịp thời, an toàn, hiệu quả và công bằng trong tiếp cận; kiên quyết không để hiện tượng xin - cho, tránh tâm lý đợi chờ, lựa chọn vắc xin; mở rộng diện tiêm vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y

tế, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền, người đang trong khu vực phong tỏa, nơi có nguy lây nhiễm cơ cao; phấn đấu hàng ngày mỗi đội tiêm phải tiêm ít nhất 200 liều. Báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày về Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Sở Công Thương

a) Tăng cường cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu để người dân an tâm thực hiện theo tinh thần giãn cách “*ai ở đâu ở đấy*”, thực hiện bình ổn giá để phục vụ Nhân dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nâng giá, găm hàng; thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các điểm kinh doanh trên địa bàn, cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại hàng hóa cơ bản như: thịt, cá, trứng, các loại rau quả,... Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tăng giá hàng hóa bất hợp lý.

b) Phát huy các mô hình mua bán, cung cấp thực phẩm, hàng hóa thiết yếu theo hình thức phân tán, lưu động đến người dân nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện hướng dẫn việc tận dụng những khu vực có không gian rộng rãi, thông thoáng, điều kiện giao thông thuận lợi để tổ chức, bố trí thêm các điểm mua bán phù hợp, khuyến khích một số hộ mua bán lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đã có trước đây tại các tổ dân phố, khu dân cư hoạt động trở lại (phải tuân thủ nguyên tắc 5K, có sự quản lý của chính quyền và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh) nhằm tạo điều kiện cho người dân đến mua sắm, hạn chế tối đa việc di chuyển ra đường.

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường các biện pháp hỗ trợ cho nông dân tiêu thụ các loại nông sản, thủy sản, vật nuôi,... chuẩn bị đến thời điểm thu hoạch, tổ chức thêm các điểm bán hàng bình ổn giá, phục vụ các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân thành phố.

6. Sở Giao thông vận tải

a) Triển khai ngay các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố với tinh thần phòng, chống dịch bệnh chặt chẽ nhưng phải bảo đảm hoạt động vận chuyển lưu thông, phân phối hàng hóa thông suốt qua địa bàn thành phố, không gây ùn tắc giao thông.

b) Thực hiện tốt công tác vận tải, hỗ trợ lưu thông hàng hóa nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời hàng hóa, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là tại các khu vực phong tỏa, cách ly y tế, vùng sâu, vùng xa, nơi còn khó khăn trong việc đi lại.

7. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và các phương

án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm thực hiện phương án “*vừa cách ly, vừa sản xuất*” với phương châm “*3 tại chỗ*” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ).

b) Tạm dừng ngay hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp thuộc quản lý của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ nếu không bảo đảm các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, cần quan tâm hỗ trợ kịp thời đối với người bán vé số, phụ hồ, bốc vác, chạy xe ôm, bán hàng rong, bán hàng tự sản, tự tiêu ở chợ truyền thống, người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lưu trú,...

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện tốt công tác truyền thông, cung cấp kịp thời thông tin cho Nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, huy động toàn dân đoàn kết, tham gia phòng, chống dịch; nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ của Nhân dân, để Nhân dân hiểu, bình tĩnh, chia sẻ, ủng hộ và tích cực thực hiện các giải pháp giãn cách xã hội; giám sát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, xuyên tạc, giả, bịa đặt, các hình thức lừa đảo trực tuyến lợi dụng tình hình dịch bệnh trên không gian mạng.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

a) Chú ý điều kiện ăn, ở, nghỉ ngơi, vệ sinh, an toàn trong khu cách ly tập trung, bảo đảm an toàn tuyệt đối không để lây nhiễm chéo; chủ động rà soát, khảo sát, chuẩn bị bố trí thêm các khu cách ly tập trung để tăng thêm khả năng tiếp nhận, sẵn sàng đáp ứng khi các ca nghi nhiễm có khả năng tăng cao trong thời gian tới.

b) Chỉ đạo, huy động lực lượng (trong đó có lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn) tham gia hỗ trợ lưu thông, vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân.

11. Công an thành phố

a) Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, phường, xã, thị trấn triển khai ngay các biện pháp cần thiết, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền về các giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh trong công nhân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phòng ngừa các phản ứng cực đoan, chống đối việc

giãn cách gây mất ổn định xã hội, nhất là tại các địa bàn, khu vực đang bị phong tỏa, cách ly y tế.

b) Tăng cường các giải pháp nắm tình hình, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành các quy định về giãn cách xã hội hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội làm hoang mang dư luận.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

a) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các tổ chức đoàn thể Nhân dân tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội cho công tác phòng, chống dịch; phát huy tinh thần đại đoàn kết, ủng hộ, chia sẻ, tự giác và tích cực thực hiện các yêu cầu, quy định về giãn cách xã hội.

b) Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân có điều kiện kịp thời chăm lo, hỗ trợ thêm cho người nghèo, người già, phụ nữ, trẻ em, những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và lực lượng tuyến đầu, phát huy những mô hình, cách làm hay như: “Bếp ăn 0 đồng”, “Chuyến xe nghĩa tình”, “Chợ 0 đồng”,... qua đó, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

13. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Tận dụng tối đa thời gian “vàng” khi thực hiện giãn cách để tăng tốc làm sạch các vùng dịch, ổ dịch trong thời gian ngắn nhất, phát hiện tối đa các ổ dịch trên địa bàn, dứt khoát không để phát sinh ổ dịch mới, hình thành vùng an toàn, vững chắc, nhanh nhất có thể. Đồng thời, bảo đảm duy trì chắc chắn, bền vững kết quả phòng, chống dịch bệnh; làm đến đâu chắc đến đó; phát hiện nhanh nguồn bệnh, truy vết hiệu quả, phong tỏa, cách ly chặt chẽ, nghiêm túc, hạn chế tối đa số ca nhiễm mới.

b) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm, triệt để, chặt chẽ yêu cầu của Chỉ thị này, đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để phường, xã, thị trấn không thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội dẫn đến dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

c) Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở, nòng cốt là lực lượng công an, Tổ COVID cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở, đôn đốc, vận động và kiên quyết xử lý ngay hành vi không thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội.

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ở các ấp, khu vực, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản để

quản lý chặt chẽ việc di chuyển của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh, thông tin, báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định. *Việt*

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- BCĐ Quốc gia (để báo cáo);
- Tổ công tác của Bộ Y tế tại TPCT (để báo cáo);
- Ban Thường vụ Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Ban Thường trực UBMTTQVN TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Thành viên BCĐ thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- VP. Thành ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND TP;
- Báo Cần Thơ, Đài PT&TH TPCT;
- Cổng TTĐTTPCT;
- UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Trần Việt Trường